

20 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 14



เกษตรกรยุคใหม่ แก้ปัญหาการคาย เป็นระบบครบวงจร



ปัญหาการคายพารายังคงตกต่ำค้างคองอย่างน่าใจหาย โดยที่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน ราคาขายพาราจริงจะโง่หัวขึ้นมามาก

แม้รัฐบาล คสช. ได้ทุ่มงบประมาณไป 33,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 15,000 ล้านบาทให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ปลดปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรนำไป

ซื้อยางมาแปรรูป อีก 15,000 ล้านบาทให้แบงก์ออมสินปล่อยให้ผู้ประกอบการยางส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยาง เช่น ถุงมือยาง เตียนนอนยาง

ส่วนอีก 3,000 ล้านบาทแจกให้เกษตรกรไร่ละ 2,500 บาท ทว่า สถานการณ์ราคายางยังไม่ดีขึ้นนัก เมื่อเปรียบเทียบราคายางเมื่อปลายเดือน ม.ค. กับ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2558 ราคายางขึ้นนิดหน่อย คือ วันที่ 30 ม.ค. ยางแผ่นดิบ ราคา กิโลกรัม ละ 47.20 บาท น้ำยางสด กิโลกรัม ละ 37 บาท ส่วนวันที่ 13 ก.พ. ยางแผ่นดิบราคา 49.40 บาท น้ำยางสด 45.50 บาท

แต่ราคานี้ก็ไม่ใช่ว่าเป้าหมายที่เกษตรกรต้องการ ซึ่งอยู่ที่ กิโลกรัม ละ 80 บาท

เพื่อให้ข้าราชการและเกษตรกรได้เข้าใจถึงนโยบายการ

แก้ปัญหาการคายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ จึงได้ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ ไปยังศาลากลางจังหวัด 69 จังหวัดทั่วประเทศ

นายอำนาจกล่าวว่า การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสินค้าพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรจะดำเนินการในลักษณะบูรณาการการบริหารจัดการสินค้าพาราในระดับจังหวัดเป็นสำคัญ

โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดทำรายงานข้อมูลประมาณการสมดุลยางพาราของฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ข้อมูลรายงานราคายางพาราในจังหวัด ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมของจังหวัดและข้อมูลโครงสร้างระบบตลาด

ส่วนการแก้ปัญหาหน้ายางสดในระยะสั้นนั้นจะใช้ระบบแบบการกระจายน้ำนมดิบ โดยจัดให้มีศูนย์รวบรวมน้ำยางดิบซึ่งมีสหกรณ์และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) ดำเนินการจัดหาแหล่งรวบรวมน้ำยางสดและนำไปขายให้โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะจัดทำแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้าพาราปี 2558/2559 หลังสิ้นสุดฤดูกาลปิดกรีดยางภายใน 2 เดือนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. นี้

ไหนๆ ก็แก้ปัญหาพาราอย่างเป็นระบบแล้ว ก็อย่าลืมกระซิบบอกท่าน "ผู้บริหารประเทศ" ทั้งหลายด้วยแล้วกันว่า...ยางราคา 80 บาททำได้ไม่ได้นั่นแน่ เอาเงินให้ชั้ๆ ชาวบ้านจะได้ไม่สับสน ■



ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งจัดระเบียบการรับซื้อยางเข้า
โครงการมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาล

แหล่งที่มา สวท. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งจัดระเบียบการรับซื้อยางเข้า
โครงการมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาล

นายสุธี อินทรสกุล ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้จัดระเบียบให้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรร่นำยางแผ่นดิบเข้า
มาขายได้ก่อน และให้รับยางของพ่อค้าเป็นลำดับถัดไป ส่วนยางแผ่นรมควัน ให้รับยางของสถาบันเกษตรกร
แล้วตามด้วยโรงรมเอกชน เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดระเบียบ ใช้เวลา 3-4 วัน จะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย จากนั้นสัปดาห์หน้าจะ
เปิดรับซื้อ ไม่ให้ยางตกค้าง ตามปกติตลาดกลางฯ รับยางได้ตั้งแต่ 400-700 ตันต่อวัน แต่เนื่องจากราคายาง
รับซื้อสูงกว่าท้องถิ่น จึงใจให้โรงรมเอกชน และพ่อค้านำยางแผ่นรมควันและยางแผ่นดิบ เข้ามาขายเป็นจำนวน
มาก ทำให้ต้องมีการจัดระเบียบการนำยางมาขายที่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ฝากเกษตรกรที่
จะนำยางมาขายที่ตลาดกลางฯ ขอให้ทำยางให้มีคุณภาพมาตรฐาน ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% จะได้ราคา
ประมูล 58 บาท แต่หากคุณภาพไม่ดี ราคาจะลดลงไป 10 บาท

ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดกลางฯมีหน้าที่รับซื้อ
ยาง เมื่อตกลงราคาเสร็จแล้ว องค์การสวนยางจะมารับยางไปดำเนินการต่อไป และการตั้งตลาดเครือข่าย
ของตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ในจังหวัดต่างๆ จะช่วยให้เกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของสถาบัน
เกษตรกรของ สกย. ขายยางเข้าโครงการฯของรัฐบาลได้สะดวก โดยไม่ต้องขนยางมาขายที่ตลาดกลางฯ
ตรงตามนโยบายของรัฐบาล

ขณะที่ภายในตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ประมาณ 4 พันตัน
ที่อยู่บนรถกระบะ 4 ล้อ 6 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อ กว่า 100 คัน จอดเต็มลานจอดรถ ส่งผลให้ยางที่รอการ
ตรวจคุณภาพ เสื่อมสภาพ คัดแยกได้ยาก เพราะแผ่นยางติดกัน ส่งผลให้การคัดแยกได้เพียง 400 ตันต่อวัน
จากเดิมคัดแยกได้ถึง 600-700 ตันต่อวัน

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล


Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



จ.พังงา เปิดสหกรณ์ทุกอำเภอรับซื้อยางพาราส่งตลาดกลางช่วยราคาชาวสวน ขณะที่ชาวสวนบางรายต้องกรีดยางในช่วงปิดกรีต จากผลราคาตกต่ำ แต่ค่าครองชีพสูง

 แหล่งที่มา : สวท.พังงา

 วันที่ข่าว : 19 กุมภาพันธ์ 2558

นายธีระพงษ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ยางพาราจังหวัดพังงาอยู่ในช่วงฤดูกาลปิดกรีตเพราะยางพาราผลัดใบ แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคายางพาราตกต่ำ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางยังคงต้องกรีดยาง จากที่เคยกรีตทุกวัน ตอนนี้กรีตวันเว้นวันหรือกรีตวันเว้นสองวัน เนื่องจากอยู่ในช่วงยางผลัดใบทำให้และยางพาราให้น้ำยางได้น้อย ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารานั้น สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ เช่น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา และสำนักงานบริหารโครงการแก้ไขปัญหาการค้าขายพาราทั้งระบบจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการเปิดตลาดกลางยางพาราซึ่งเป็นตลาดเครือข่าย โดยเปิดก่อนที่ทางรัฐบาลได้กำชับให้เปิด 3-4 ครั้งแล้ว ซึ่งได้ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งโดยเปิดสหกรณ์รับซื้อยางแต่ละอำเภอรอบรวบรวมส่งตลาดกลางไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตลาดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและตลาดกลางจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย เข้าถึงในราคาที่รัฐบาลขึ้นนำ

ในส่วนโครงการฯ ต่างๆ จากการช่วยเหลือของทางรัฐบาล หลายมาตรการเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและบางมาตรการก็ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ในการเปิดกรีตในฤดูกาลหน้า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธงชัย แต่สกุล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ไทยบริดจ์

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

ไฟเขียว 6 พันล้านบาทซื้อยาง

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้เบิกเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการนำไปให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เข้าซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันรวมเงิน 4,000 ล้านบาท และอีก 2,000 ล้านบาทเพื่อเข้าซื้อน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย เพื่อพยุงราคาตลาดให้สูงขึ้น ราคาเป้าหมายสำหรับฤดูเปิดกรีดยางรอบใหม่ ประมาณวันที่ 15 พ.ค.นี้ ยางแผ่นดิบเป้าหมายอยู่ที่ 60 บาทต่อ กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 65 บาทต่อ กก. และน้ำยางดิบอยู่ที่ 50 บาทต่อ กก. สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเข้าซื้อยางในตลาด จะพิจารณาโดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 19 ก.พ.นี้

นายอำนาจ ปะจิว รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้ขออนุมัติของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้พิจารณาปิดอายุเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่เป็นโครงการของรัฐบาลที่ซื้อยางมาเก็บไว้ 210,000 ล้านบาท เพื่อให้มีเวลาในการบริหารจัดการยางในสต็อก รัฐบาลก่อนที่จะปิดบัญชี และระบายยางออก ส่วนการเข้าซื้อยางด้วยวงเงิน 6,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ จะดำเนินการเข้าซื้อเฉพาะช่วงฤดูเปิดกรีดยางเท่านั้น และจะไม่รับซื้อเพิ่ม เพื่อป้องกันยางของพ่อค้าไหลเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการ เมื่อถึงฤดูกาลผลิตครั้งหน้าค่อยมาว่ากันใหม่

ทั้งนี้ ในช่วงปิดกรีดยาง 2 เดือน รัฐบาลก็จะไปหาซื้อและทำความเข้าใจกับชาวสวน พร้อมกับทบทวนมาตรการต่างๆ ที่ทำไปว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดเพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนกระแสข่าวว่านายทุนรายใหญ่ฉวยโอกาสเข้าร่วมโครงการยางพาราของรัฐบาลเพื่อขายยางราคาสูง กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อลงพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว.



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 22

สินค้าเกษตรเดือน ม.ค. 58 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมกราคม 2558 ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยยางพารา ราคาสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และสุกร โดยมันสำปะหลังราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น สุกร ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 11.12 สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และ

ไข่ไก่ โดยยางพาราราคาลดลง เนื่องจากราคาไก่มันดิบปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน โดยมันสำปะหลังราคาสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการของโลกเพิ่มมากขึ้น ปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา.



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

ท้องถิ่น **ชวนรู้**

แจ้งความต้องการใช้ยาง

ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำร่อง
การนำยางพาราในสต็อกมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ยาง โดยกำหนดใช้ยางพารา
เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างพื้นสนาม
ฟุตบอลและสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล
ในการนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สท.) ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจข้อมูล

ความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตบอลและ
สนามเด็กเล่น โดยขอให้จังหวัดพิจารณาจัด
ลำดับรายชื่ออำเภอและเทศบาลตามความ

ต้องการเร่งด่วน

“และรายงานทางอีเมล
bg0810.3@hotmail.com ภายในวันที่ 20
กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. จากนั้นให้จัดส่ง
เอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง”

ความร่วมมือ ‘ข้าวสวด’

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 12 (1)

แม่ข่ายยางอืด จำเลยไปฟ้อง

กรม.เทให้ 2 พันล. ช่วยชาวสวนแล้ว

“อานวย” ลั่นไม่ลาออกแม้แก้ราคายางไม่ตก
เผย กรม.อนมัตีบ 2,000 ล้านบาท ชื่อน้ำยาง
สด-ยางก้อนถ้วย ตามข้อเรียกร้อง ♦อ่านต่อหน้า 12

แก้‘ยาง’อืด □ ต่อจากหน้า 1

เกษตรกร สั่งตั้งกก.สอบตลาดกลางส่อทุจริต
โอนเงินไม่ถึงชาวสวนเอง ขณะที่รัฐวางแผน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา “โก่อู” เผยแก้
ลงทุนเงินขอตั้งโรงงานยางในไททกว่า 10 แห่ง
ตั้งเป้า 1 ปีครึ่ง อุตสาหกรรมยางไทยไปไกล
ด้าน “กษ.” ชี้ในประเทศมีความต้องการยาง
แล้วเกือบ 2 หมื่นตัน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย
อานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้
สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ครม.
3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. ขอขยายระยะเวลา
โครงการรักษาเสถียรภาพยางพาราออกไปก่อน
เพื่อให้สอดคล้องกับการขายยางพาราเพื่อให้ได้
เงินมาและปิดโครงการ 2. การขออนุมัติเพิ่ม
วงเงินมูลภัณฑ์กันชนเดาเดิมที่กระทรวงฯ
ขอไว้ 6,000 ล้านบาท นับจากบัดนี้จนถึงช่วง
ฤดูกาลปิดกรีดยางมีจำนวนที่สามารถซื้อขายตาม
โครงการมูลภัณฑ์กันชนได้ประมาณ 4,000 ล้าน
บาท เพื่อให้การปิดกรีดยางปี 57/58 จบลงด้วย
ความเรียบร้อยในเรื่องของมูลภัณฑ์กันชนที่
เกี่ยวข้องกับขบวนการและยางแผ่นดิบ

3. ขออนุมัติวงเงิน 2,000 ล้านบาท ตาม
ความต้องการของเกษตรกรที่เรียกร้องให้ชื้อ
น้ำยางสดและยางก้อนถ้วย โดยใช้มูลภัณฑ์
กันชนเข้าไปชื้อยาง 2 ชนิด เพื่อพยุงราคา
ให้สูงขึ้น โดยกรม. ได้อนุมัติงบประมาณใน
ส่วนนี้แล้ว ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ให้คณะกรรมการนโยบายยาง
เป็นผู้กำหนด จากนั้นให้ว่าเสนอ ครม. รับ
ทราบต่อไป

นายอานวย กล่าวอีกว่า สำหรับข้อเรียก
ร้องของเกษตรกรที่เรียกร้องไปยังองค์การสวน
ยาง (อ.ส.ย.) กรณีไม่ยกให้เงินที่ได้จาก

รัฐบาลจำนวน 6,000 ล้านบาท ไปรับชื้อยาง
พาราในตลาดกลาง เพราะเกรงว่าเงินจำนวน
ดังกล่าวจะตกไปเป็นของเอกชน แทนที่จะถึง
มือของเกษตรกรโดยตรงทั้ง ทางกระทรวงฯ
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้ว โดยมี
ทหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยลง
ไปตรวจสอบด้วย ชี้เห็นว่ายางจะไม่ไปอยู่ใน
มือเอกชนแน่นอน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ไม่มีการ
กรีดยาง จะมีการทบทวน ปรับปรุง จัด
สัมมนากับเกษตรกรชาวสวนยาง และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง หากมีปัญหอะไรก็ต้องแก้ไข และ
ต้องเตรียมนโยบายว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไร
ส่วนในวันที่ 19 ก.พ. จะมีการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายยางว่าจะรับชื้อยางดิบ ยาง
ก้อนถ้วย และป้องกันคนที่ไม่ใช่เกษตรกรนำ
ยางมาขายให้รัฐอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกลุ่มเกษตรกรเรียก
ร้องให้ลาออก เนื่องจากแก้ปัญหาราคายาง
ไม่ได้ นายอานวย กล่าวว่า คนทำตามหน้าที่
และจะขอทำหน้าที่ต่อไป

วันเดียวกัน พล.ต.สรรเสริญ แก้ว
กำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีหลายฝ่ายแสดงความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาอุตสาหกรรมยางพาราว่า การส่ง
เสริมการแปรรูปยางดิบให้เป็นยางสำหรับ
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออก อาจถูกละเลยด้วย
ปัจจัยหลายอย่างในอดีต ทำให้หลายโครงการ
ที่ดีไม่เคยได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม
แต่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเพียง 6
เดือน ได้เดินหมากปฏิรูป พลิกโฉมอุตสาหกรรม
ยางในประเทศด้วยความตั้งใจจริง โดยมีแผน
ระยะสั้น คือ 1. เพิ่มปริมาณการใช้ยางสำหรับ
ความต้องการเพื่อแปรรูปเป็นวัสดุสิ่งของ
ประเภทต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งในส่วนนี้ได้รับ
รายงานจากกระทรวงเกษตรฯ ว่า จากการ

สำรวจในเบื้องต้นพบว่ามีความต้องการยางอีก
เกือบ 2 หมื่นตัน โดยรัฐบาลได้เร่งรัดให้ทุกส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน
การอยู่

2. การแก้ปัญหาโดยให้เกษตรกร
รายย่อยรวมกลุ่มกัน ซึ่งรัฐบาลยินดีจัดสรร
วงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อ
แปรรูปยางสดเป็นยางดิบหรือยางแผ่นรม
ควัน จะทำให้เกษตรกรรายย่อยได้ราคาสูงขึ้น
ส่งผลทางอ้อมต่อพ่อค้าคนกลาง ทำให้การรับ
ชื้อราคาก่อนยางสดสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยัง
สามารถเก็บไว้ในสต็อกของเกษตรกรรอขายได้
ราคาที่พึงพอใจ ถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

3. การเปิดรับชื้อน้ำยางสด ยางดิบ และ
ยางแผ่นรมควันจากเกษตรกรทั้งรายย่อย
วิสาหกิจ สหกรณ์ หรือพ่อค้าคนกลาง โดยเปิด
เป็นช่องทางพิเศษ ทั้งนี้ในส่วนของพ่อค้า
คนกลางจะต้องมีการกำหนดราคาขั้นต่ำที่จะรับ
ชื้อจากเกษตรกรรายย่อย เพื่อไม่ให้เกิดการ
เก็งกำไรของพ่อค้าคนกลางในอัตราส่วนที่สูง
เกินควร 4. การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้มีการ
ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนหรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
การปลูก เพื่อลดปริมาณของยางที่เกินความ
ต้องการของตลาดลง เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ผลผลิตของพืชชนิดอื่นได้ด้วย โดยลดพื้นที่
การปลูกในพื้นที่ที่มีการปลูกยางเขตกป่าสวน
หรือเขตที่รัฐกำหนดห้ามทำประโยชน์อย่างอื่น
พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้รัฐบาล
ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว
ไว้ละ 1,000 บาท ส่วนโครงการมูลภัณฑ์กันชน
เพื่อชื้อยางจากเกษตรกรในลักษณะการชื้อนำ
ตลาดก็ได้ดำเนินการอยู่ โดยในขณะนี้อย่างแผ่น
รมควันชั้น 3 ราคาอยู่ที่ กก.ละ 63.15 บาท ยาง
แผ่นดิบคุณภาพดีปัจจุบันราคาอยู่ที่ กก.ละ
58.55 บาท น้ำยางสดปัจจุบันราคาอยู่ที่ กก.ละ
45.50 บาท



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 12 (2)

“สำหรับแผนระยะยาวนั้น ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทยางในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น รั้วเบอร์ชิตี ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งในรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสิทธิพิเศษสำหรับผู้เปิดกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งขณะนี้เม็ดเงินลงทุนจากประเทศจีนสนใจจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยประมาณ 8-10 แห่ง อยู่ในช่วงการประสานงาน คาดว่าประมาณ 1 ปีครึ่ง น่าจะเป็นรูปเป็นร่าง ส่วนที่เป็นโรงงานที่เปิดการผลิตแล้วมีอยู่ 1 โรง ได้แก่ โรงงานผลิตยางรถยนต์ของจีน ในนิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกของไทย อีกทั้งยังจะมีการขยายกิจการโรงงานถุงมือยางที่มีอยู่แล้วขณะนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีเทคโนโลยีสูงขึ้น” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า หากการจัดตั้งโรงงานทั้ง 8-10 แห่ง และการขยายโรงงานถุงมือยางสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ จะสามารถนำผลผลิตของยางป้อนเข้าสู่โรงงานเพื่อพัฒนาต่อให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมได้ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.4 ล้านตัน ส่งผลให้สามารถนำยางเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมได้มากขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น.



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 14

ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ปล่อยสินเชื่อเข้าไปประกอบอาชีพเสริม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายยุวพล วัคดู ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบฯ ได้ร่วมกันจ่ายเงินสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรตามศักยภาพของตนเองและตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ตามนโยบายรัฐบาล วงเงินสินเชื่อเป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท เป้าหมายเกษตรกร 100,000 ครัวเรือนวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท กีดดอกเบียในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยเกษตรกรรับภาระดอกเบียร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลชดเชย

ดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง

สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรชาวสวนยางได้ขอทำอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลาสลิด โคเนื้อ ไก่เนื้อ ปลูกพืชการเกษตรผสมผสาน จำนวน 674 ราย คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 515 ราย โดยได้เร่งจ่ายให้ทั้งหมดในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้มาก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขยายเวลาให้เกษตรกรเข้ายื่นความจำนงขอเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริมได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้.

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (1)

ถ่ายทอดเวทีถกบีโตรอบ 21 'บักตู'ไม่ร่วม

รู้ทัน-เลี้ยงคนจ้างตาม แต่ถอยได้ถ้าเหตุผลแพ้ บอร์ดรพม.ปลด'รณชิต' เหตุสอบวินัย'พีระยุทธ'

'บักตู'ไม่ร่วมเวทีบีโตรฯ บอกจัดให้แล้วไม่ควรบังคับ พร้อมทบทวนถ้ารัฐสู้ไม่ได้ สรุปถ่ายทอดให้พูดฝ่ายละชั่วโมงครึ่ง 'มาร์ค'หวังเป็นโต้วาที มีหนังสือเชิญให้ร่วมเป็นเกียรติ กนย.อนุมัติอีก 6 พันล้าน ซ้อย่างนำราคาตลาด 'บักตู'เข้มช่วยรายย่อยเท่านั้น ภาคิ 16 จว.ได้หัวหน้าอุมนายทุนอีก ซึ่ปิดกริดหมดแล้ว (อ่านต่อหน้า 6)



รณชิต แยมสอาด

ต่อจากหน้า 1

ถกบีโตร

'ประยุทธ'หัวโต๊ะประชุมกรอ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.พลังงาน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และภาคเอกชน 6 สถาบัน ร่วมประชุม

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า มีการพูดคุยในหลายเรื่อง โดยเรื่องหลักๆ คือภาคเอกชนต้องการปรับปรุงเรื่องวิชา ขั้นตอนติดต่อราชการที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง โดยที่ประชุมได้มีการอนุมัติการดำเนินการไปทั้งหมด บางอย่างได้ตั้งคณะกรรมการเพิ่ม บางอย่างภาคเอกชนยังไม่ทราบ จึงให้ทุกกระทรวงไปสำรวจการรับรู้ให้มากขึ้นในหลายเรื่องที่ได้แก้ไขไปแล้ว

อุตสาหกรรมเที่ยวดันแก้กฎ'วีซ่า'

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับข้อเสนอมาตรการทางวีซ่า เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในปี 2558 ได้แก่ การเร่งรัดออกกฎกระทรวงเพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจลงตราแบบเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก หรือไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาที่ประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลา 3 เดือน เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง ได้แก่ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่ม 3 แสนคน และรายได้เพิ่ม 12,000 ล้านบาท รวมถึงให้ยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐ อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และยุโรป

สอท.ขง 5 แนวทางให้พิจารณา

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สอท.ได้เสนอ 5 แนวทางให้รัฐบาลได้พิจารณา ประกอบด้วย 1.มาตรการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและ

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (2)

ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2. การดูแลภาษีของเอสเอ็มอีที่มีผู้ประกอบการเป็นคนไทย รายได้ไม่เกิน 200 ล้านบาท และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสนอมาตรการยกเว้นการสอบภาษีย้อนหลัง

และกำหนดอัตราภาษีใหม่ให้ถูกลงแบบขั้นบันได โดยธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีรายได้ไม่ถึง 5 ล้านบาท เสียภาษีไม่เกิน 5% ไม่เกิน 10 ล้านบาท เสียภาษีไม่เกิน 10% และไม่เกิน 20 ล้านบาท เสียภาษีไม่เกิน 15% เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อจูงใจเอสเอ็มอีกว่า 80-90% เข้าสู่ระบบ

นายสุพันธุ์กล่าวว่า 3.ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือน ขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียูชั่วโมง ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้ระดับเบอร์ 5 และที่ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 4.ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน บูรณาการใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ของห้องปฏิบัติการ สำหรับการตรวจสอบเพื่อการส่งออก รองรับการแข่งขันในอนาคต และ 5.การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

ให้สิทธิพิเศษเขตศก.ชายแดน

นายอาคม เดิมพิทยโอสถ เลขาธิการ สศท.กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 6 จังหวัด ที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ภาคเอกชนมากกว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โดยส่งเสริมภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่อื่นๆ รัฐบาลยังได้ให้การอำนวยความสะดวกเรื่องของแรงงาน

“ที่ประชุม ครม.ที่ผ่านมาก็ได้เห็นชอบการจัดระบบแรงงานตามฤดูกาล และการอนุญาตให้แรงงานจากประเทศเวียดนามเข้ามาในไทยได้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน และเน้นย้ำถึงการดูแลเรื่องอบรมฝีมือแรงงานและการประกันสังคม เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม” นายอาคมกล่าว

นายกฯไม่ร่วมเวทีบีโอไอ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มคัดค้านต้องการให้นายกฯเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเปิดสัมปทานสำรวจและผลิตบีโอไอ รอบที่ 21 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ว่า เวทีดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 11 จะอยู่ตรงไหนก็ฟังอยู่แล้ว และอยากจะรู้ว่า

จะพูดอะไรเพิ่มเติมกันทั้งสองฝ่าย ที่ผ่านมาก็ฟัง ทำไม่ต้องไปนั่งท่ามกลางตรงนั้น ปัญหาประเทศไทยมีมากมายหลายอย่าง และทำไมต้องไปฟังเองทุกอย่าง

“ผมทราบดีว่าจะมีการมาตั้งคำถามอะไรใส่ผมด้วย ซึ่งมันไม่ใช่เรื่อง ผมเป็นผู้ที่จะตัดสินใจฟังความคิดเห็นจากทั้งสองฝ่าย ทั้งสองข้าง ทั้งรัฐบาล ทั้งประชาชน อะไรที่เป็นกติกาก็เป็นกฎหมายก็ต้องทำตาม การตัดสินใจไม่ใช่ตัดสินใจง่าย ใ้ฉันได้ ใ้ฉันไม่ได้ ใ้ฉันใช้ ใ้ฉันไม่ใช้มันต้องผ่านกลไกอีก และพอฟังทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วจะสรุปออกมา เพื่อหาทางออกให้ได้ว่าจะไปทางไหน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ลั่นรัฐผู้ไม่ได้พร้อมทบทวน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ จะต้องมีการตั้งคำถาม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต้องมี แต่ถ้าใครจะไม่มาหรือไม่ไม่รู้เปิดเวทีให้แล้วไม่มาพูด แล้วจะมานั่งจับแบบโน้มน้ามนั้น ไม่ใช่เรื่อง และยืนยันว่ากระทรวงพลังงานไม่มีธงในเรื่องนี้ เพราะต้องทำตาม พ.ร.บ.พลังงาน ไม่ทำก็ถือว่าผิด

“กลุ่มที่มากต่อต้านคัดค้านก็กลุ่มเดิม มีการชี้แจงมาหลายครั้ง ที่ผ่านมาก็เปิดเวทีภายนอก พระก็เปิด เปิดเองก็เปิด และวันนี้มาถึงรัฐบาลก็สุดท้าย ผมไม่อยากจะเห็นการเดินไปพูดที่ไหน โดยที่ไม่ให้รัฐได้มีโอกาสชี้แจง ถ้าชี้แจงแล้วรัฐมีเหตุผลสู้ไม่ได้ เราก็ทบทวนว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่า การไม่เข้าฟังเป็นการเสียโอกาสหรือไม่จากฝ่ายคัดค้านบางส่วนที่อาจตั้งธงมาและไม่รับฟังภาครัฐใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อีกฝ่ายมีธงหรือไม่ ฝ่ายรัฐมีธงเป็นอย่างไรก็ได้หรือไม่ มีผลประโยชน์ตรงไหน ตนไม่มี รัฐไม่มี และคิดว่าใ้ที่มากล้ามีหรือ

หากจะเลื่อนต้องมีเหตุผล

เมื่อถามว่า รัฐบาลตั้งใจจะให้เวทีนี้เป็นเวทีสุดท้าย แล้วตัดสินใจเลยหรือไม่ว่าจะเปิดสัมปทานหรือไม่เปิด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต้องหาคำตอบให้ได้ เพื่อให้ตัดสินใจว่าตัดสินใจตามกฎหมายตามกติกาลแล้วต้องเปิดสัมปทาน เมื่อถามว่า แสดงว่ามติของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่จะเปิดในวันที่ 16 มีนาคมนี้ จะเลื่อนออกไป พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เมื่อขยายเวลาไปถึงวันที่ 16 มีนาคม ก็ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม หากคำตอบมาให้ได้ว่า

จะแก้อะไรตรงไหน ถ้าจะเลื่อนอีกก็ต้องหาเหตุผลเลื่อนมา

“เมื่อรัฐมีตัวเลขอ้างอิงเยอะแยะ อีกฝ่ายจะพูดลอยๆ ไม่ได้ ต้องมีเหตุผลเชิงพื้นฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ น้ำมันมีมากน้อยอย่างไร หากเป็นสัมปทานจะแบ่งผลผลิตอย่างไร รัฐจะเสียเปรียบตรงไหน แต่ถ้าเปิดสัมปทานรัฐไม่ต้องรับผิดชอบการลงทุน หรือคืนแล้วเจอไม่เจอ และเราก็ได้ค่าภาษี ค่าสัมปทาน นั่นคือรัฐไม่ต้องเสียเงินลงทุนไม่ต้องอยู่ในความเสี่ยงตรงนั้น ที่ผ่านมามีบางอันสำรวจมาจนถึงวันนี้เสียเงินไปหลุมละลายร้อยล้านยังไม่พบเลย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ให้ฟังเสียงคนทั้งประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ถ้าปริมาณน้ำมันน้อยจะมีค่าเท่ากัน เว้นแต่พบน้ำมันมาก อีกวิธีหนึ่งคือรัฐลงทุนทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มสำรวจและขุดเจาะแต่รัฐบาลยังไม่พร้อม ไม่ได้มีบริษัทน้ำมันขุดเจาะอยู่ในมือ

“ผมอยากให้ไปถามประชาชนคนทั้งประเทศส่วนใหญ่ เขามีความเห็นอย่างไร วันนี้มีกลุ่มนี้กับรัฐ แล้วกลุ่มที่เขายังไม่ได้พูดอยู่ตรงไหน ลองถามคนอื่น ๆ ว่าอย่างไร หลังจากการพูดคุยเวทีกลาง ถ้าฟังข้างนี้ข้างเดียวจะเป็นข้อมูลเดิมของฝ่ายที่ต่อต้าน ถ้าฟังรัฐก็เป็นข้อมูลที่เขา มีอยู่ ด้วยหลักการเดิม ถ้าฟังสองพวกมีอยู่แค่นี้ จะขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้หรือเปล่า ผมไม่รู้ ต้องไปถามคนที่เหลือเขาฟังแล้วเข้าใจอย่างไร เพราะมีการถ่ายทอดต้องไปเรียกคนมาฟังเยอะๆ ดูเขาเชื่อใครให้เขาตัดสินใจ อย่าให้ตัดสินใจโดยคนจำนวนไม่กี่คน เพราะประเทศไทยมีถึง 60 กว่าล้านคน” นายกษกล่าว

มาร์คห่วงเป็นเวทีได้วาทิ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทานบีโอไอรอบที่ 21 ว่าขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่อยากจะรับฟังทุกฝ่าย และอยากเห็นเวทีที่สามารถหาทางออกให้กับประเทศได้ ในส่วนที่ลงนามคัดค้านการเปิดสัมปทานนั้น ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้มีลักษณะของการมาโต้ว่าหรือมาแข่งขันกัน เหมือนว่าจะต้องมีแพ้ มีชนะ

“รูปแบบที่เสนอมาในขณะนี้ ทำให้เกิดความกังวลเล็กน้อยคือ หนังสือเชิญผม ปรากฏ

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (3)

ว่าไม่ได้ให้ไปให้ข้อมูล แต่ไปปรามเป็นเกียรติ ในเวที มีบางคนบอกว่า เขาเห็นว่าไม่ควรจะ ขึ้นเวที เพราะเป็นใหญ่แล้ว ทำให้สับสนว่า ตกกลางดึกจะไปทำอะไร นายอภิสิทธิ์ กล่าว

อยากให้ฟุ้ง.ช.ช.แล้วชี้แจง

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สิ่งที่ได้ลงนามใน หนังสือไปนั้น ได้ชี้ให้รัฐบาลเห็นว่าระบบ ปัจจุบันที่ใช้กันอยู่และที่กำลังเดินทางไปมี จุดอ่อน มีความไม่วางใจของภาคประชาชน จำนวนมาก ที่เห็นควรปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปทำ ราวใหม่

"ยกตัวอย่างที่ผมเสนอไป ผมไม่ได้บอกว่า ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือจ้างผลิตดีกว่า หรือ แย่กว่าระบบการแบ่งเงินในระบบสัมปทาน ผมบอกว่าประเทศไทยมีทางเลือก โดยเฉพาะ ต่อไปในวันข้างหน้าแปลงที่หมดอายุสัมปทาน ความจำเป็นที่จะต้องให้รูปแบบเดิมจะไม่มี ประเทศอื่นๆ เขาก็ใช้ระบบการจ้างการผลิต ด้วยซ้ำ ไม่ได้ใช้ทั้งระบบสัมปทาน ทั้งระบบ แบ่งปันผลผลิต เพราะฉะนั้นอยากให้ฟังภาค ประชาชนแล้วชี้แจง" นายอภิสิทธิ์กล่าว

ถ่ายทอด-พูดฝ่ายละ4คน

ม.ล.นันทดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี หรือร่วมกับเครือข่ายภาค ประชาชน นักวิชาการ และนักการเมือง เพื่อ สรุปรูปแบบการหารือเกี่ยวกับการจัดเวทีรับ ฟังความคิดเห็นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยได้ ข้อสรุปว่า จะถ่ายทอดสดในช่วงเวลา 09.30- 12.00 น. โดยรูปแบบจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย มีนายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ พิธีกรจาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำเนินรายการ กำหนดให้ฝ่ายรัฐบาลและเครือข่ายประชาชนฯ พูดฝ่ายละชั่วโมงครึ่ง

ทั้งนี้ ฝ่ายรัฐบาลประกอบด้วย นายสุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายมนูญ ศิริวรรณ นายบรรจง พงษ์พานิช คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ (คนร.) และนายศิริพงษ์ ศุภกิจจา นุสรณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย ขณะที่ อีกฝ่ายประกอบด้วย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน น.ส.รสนา โตสิตระกูล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายพน สัตยาชัย อธิการจารย์ประจำคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รองปลัดยัน'สัมปทาน'เหมาะ

นายสุจิตกล่าวว่า พร้อมให้ข้อมูลเพื่อ สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่าย ที่ตั้งข้อสังเกตและต่อต้านการเปิดสัมปทาน บีโตร์เลียมรอบที่ 21 ทั้งนี้ ได้ทำงานและศึกษา ทั้ง 2 ระบบยืนยันว่าระบบสัมปทานเหมาะสม กับประเทศไทยแล้วตามศักยภาพบีโตร์เลียมที่มี อยู่ ช่วยดึงดูดนักลงทุนมากกว่าระบบแบ่งปัน ผลผลิต (พีเอสซี) ซึ่งสัมปทานรอบที่ 21 นี้ ส่วนใหญ่เป็นการนำพื้นที่เก่าที่เคยเปิดรอบ 20 มาเปิดต่อ เพราะที่ผ่านมากการสำรวจไม่ ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ระบบสัมปทาน ยังกำหนดให้ขึ้นศาลไทย ไม่ได้เสียเปรียบอย่าง ที่อีกฝ่ายระบุ

"ประเด็นเรียกร้องให้แก้กฎหมายนั้น ภาค รัฐสามารถดำเนินการได้ แต่อยากถามว่าถ้า แก้แล้วไม่มีเอกชนลงทุนจะอย่างไร เพราะ การสำรวจและผลิตสัมปทานต้องอยู่ที่เอกชน สนใจด้วย เพราะรัฐเองคงไม่มีงบประมาณ มากพอจะจัดสรรลงไป เฉพาะค่าเจาะแต่ละ หลุมก็ไม่ต่ำกว่า 100-200 ล้านบาทแล้ว" นายสุจิตกล่าว

กลุ่มเห็นต่างจี.แก้กม.2ฉบับ

ม.ล.กรกสิวัฒน์กล่าวว่า เครือข่าย ประชาชนที่ต้องการให้นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วม ด้วย แม้จะไม่ขึ้นเวทีหารือ เพราะในการเซ็น อนุมัติเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ดังนั้นควรรับฟังด้วย ทั้งนี้ ประเด็น หารือเน้นทางเครือข่ายยังคงเรียกร้องให้ปรับ แก้กฎหมาย 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.บีโตร์เลียมและ พ.ร.บ.ภาษีบีโตร์เลียม โดยจะทำอย่างไรให้เป็น อธรรมและสร้างประโยชน์ต่อประเทศจริงๆ ไม่ ให้เกิดปัญหาขาดแคลนบีโตร์เลียมในอีก 6-7 ปีข้างหน้า ซึ่งเรื่องนี้ต้องติดตามในการหารือที่ จะถึงนี้ ส่วนระยะเวลาปรับแก้กฎหมายที่เมื่อ

ต้นต้องดำเนินการไม่ต่ำกว่า 2 ปีนั้น หากใช้อำนาจของกฎหมายพิเศษที่มีอยู่ก็สามารถวัน ระยะเวลาเหลือไม่กี่เดือนแน่นอน

"แม้ว่าผลสรุปในการหารือจะไม่มีอะไรดีขึ้น อย่างน้อยก็เป็นโอกาสให้ประชาชนได้แสดง ความเห็นและรับทราบข้อมูล เพื่อตัดสินใจต่อ เรื่องดังกล่าวเอง" ม.ล.กรกสิวัฒน์กล่าว

เอกชนให้รัฐมนตรีสอบสวน

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว

ว่า หากให้ประเมินการทำงานของรัฐมนตรี แต่ละคนที่นายกรัฐมนตรีให้คะแนนสอบผ่าน นั้น ในส่วนของเอกชนมองเห็นความตั้งใจ ทำงานของรัฐมนตรีทุกคน ทุกกระทรวง และ หากเป็นไปได้อยากให้เลือกต่างๆ ของรัฐ ดำเนินการสอดคล้องไปกับการทำงานของ รัฐมนตรีมากกว่านี้ อาทิ การทำงานของ ข้าราชการ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนกฎหมาย ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังเร่ง พิจารณา เชื่อว่าหากเลือกเหล่านี้เดินทางไป ตามแผนจะทำให้การทำงานของรัฐมนตรีแต่ละ กระทรวงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

นายอิสระ ว่องกุลกิจ ประธานกรรมการ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวหาว่า หากให้ประเมินคะแนนรัฐมนตรีตอนนี้ ทุกคนสอบผ่านหมดและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ ต้องให้เวลารัฐมนตรีทุกคนทำงานไปก่อน ยัง เร็วเกินไปที่จะประเมินผลตอนนี้ได้

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า ส่วนตัวประเมินว่ารัฐบาลทำงานได้ดีและ มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่อยากเสนอให้รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนแก้ ปัญหาบ้านเมือง ปฏิรูปประเทศไทย และร่าง รัฐธรรมนูญการปกครองฉบับใหม่โดยเร็ว เพื่อ ทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด เนื่องจากจะทำให้ความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว ต่างประเทศกลับมาเพิ่มขึ้น

กนย.เคาะ6พันล้านซื้อขาย

นายอำนาจ ปะติเส รถม.เกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2558 มี ผล.ประยุทธ์เป็นประธาน ว่า กนย. ได้อนุมัติเงิน 6,000 ล้านบาท ให้กองทุน มูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) ในการซื้อขาย ขึ้นนำราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดย แบ่งเป็น 1.อนุมัติเงิน 4,000 ล้านบาท เพื่อซื้อ ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน จากเกษตรกร รายย่อย ทั้งนี้ กองทุนมูลภัณฑ์กันชนนี้เดิมได้ เบิกงบประมาณมาแล้ว 6,000 ล้านบาท และ ครั้งนี้เพิ่มอีก 4,000 ล้านบาท

นายอำนาจกล่าวว่า 2.กนย.อนุมัติเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อยางสดและยาง ก้นด้วยจากเกษตรกรรายย่อย เพื่อชื้อนำราคา ตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงปีเปิดกรี ดยาง ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ โดย ขณะนี้ชาวสวนยางมีปัญหาขายน้ำยางได้ต่ำ กว่าราคา 40 บาท/กิโลกรัม (กก.)

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (4)

‘บิกตู’ห้ามซื้อจากพ่อค้าใหญ่

“นายกฯได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตลาดกลางและจังหวัดตรวจสอบว่า เกษตรกรที่มาขายยางให้รัฐบาลรับซื้อนั้นต้อง เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีการจดทะเบียนซื้อขายยางกับตลาดกลางไว้แล้ว รวมถึงสหกรณ์ การเกษตร และวิสาหกิจชุมชน โดยพ่อค้าราย ใหญ่นั้นห้ามนำยางมาขายให้กับรัฐบาล เพราะ มาตรการดังกล่าวนั้นทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกร รายย่อย” นายอานวยกล่าว

นายอานวยยังกล่าวถึงการระบายยางออก จากสต็อกรัฐบาลว่า ขณะนี้ไทยได้เซ็นบันทึก ความเข้าใจร่วมกับจีนในการสร้างรถไฟทางคู่

การซื้อขายข้าว 2 ล้านตัน และยาง 2 แสน ตันให้กับจีน ถ้าตกลงกันได้จะเป็นช่วงเวลา ที่เหมาะในการระบายยางในสต็อกออกไปจน หมดสิ้น และหลังวันที่ 15 พฤษภาคมนี้จะเป็นโอกาสของยางใหม่ที่จะให้ผลผลิตออกมา ส่วนปริมาณยางที่จะระบายยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ทางการค้า ต้องมีเทคนิคที่จะเปิดเผย

ภาคยางใต้สงสัยอู่มนายทุน

นายทศพล ชวีธรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม (คยป.) 16 จังหวัดใต้ กล่าวว่า เร็วๆ นี้แกน นำจะเข้าพบ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพ ภาคที่ 4 พร้อมนำหลักฐานทั้งหมด ตลอดจน ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของ คยป. เพื่อชี้แจง ใ้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง แก้ปัญหา

“หลายจังหวัดปิดกีดกันหมดแล้ว จะเอา เงินไปซื้อน้ำยางสดและซียาง หรือยางกันด้วย จากไหน เท่ากับเงินก้อนนี้ซื้อยางแผ่นดิบและ ยางแผ่นรมควันจากนายทุน ผมกล้าทำชน หาก รัฐบาลใช้มาตรการ 6,000 ล้านบาทนี้สำเร็จ พวกผมจะหยุดเคลื่อนไหวทันที แต่หากรัฐบาล ทำไม่ได้ กล้ารับประกัน หรือลาออก หรือปรับ ครม.หรือไม่” นายทศพลกล่าว

หวั่นล้นตลาด-ถูกกดราคา

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) กล่าวถึงรัฐบาลอนุมัติเงินเพิ่มอีก 6,000 ล้านบาท เพื่อซื้อยางขึ้นราคาตลาด ว่า จะส่งผลให้ไทยมียางปริมาณสูงถึง 4 แสน ตัน และจะกลายเป็นปัญหาสินค้าล้นตลาด ทำให้ตลาดยางทั่วโลกมองว่าไทยมีสินค้ามาก จะกดราคาอย่างทั่วโลกให้ต่ำ ดังนั้น การสต็อก ยางที่รัฐซื้อไม่ควรจะตั้งนานเกิน 45 วัน เพราะ จะยากต่อการบริหารจัดการ และสต็อกทั้ง ประเทศไม่ควรเกิน 5 แสนตัน

“อยากให้รัฐบาลให้ความชัดเจนถึง แผนการระบายยางที่ขณะนี้ยังไม่เห็นการ ดำเนินการใดๆ และไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้ ระบายยางดังกล่าวออกสู่ตลาด เพื่อไม่ให้ เป็น ปัญหาในช่วงที่น้ำยางจะออกสู่ตลาดอีกครั้งใน ช่วงไตรมาสที่ 2 แต่จะต้องบริหารสต็อกโดย การระบายให้ดี หากสามารถจัดการได้จะทำให้ ราคาอย่างปรับตัวสูงขึ้นได้” นายเยี่ยมกล่าว

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 10

กษ.อนุมัติใช้แผนล.รับซื้อยาง

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2558 โดยใช้เวลาหารือ 2 ชั่วโมง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวก่อนการประชุมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาราคายางพารา ทำให้ชาวสวนยางพาราได้เพิ่มขึ้น และให้มีการแปรรูปสินค้าจากยางพาราภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลา และงบประมาณแก้ปัญหา จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรให้รวมตัวตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และภาคเอกชนขอให้ความเป็นธรรมเรื่องราคา พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหาและราคายางพาราให้ชาวสวนมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้รับซื้อยางก้อนถ้วย และน้ำยางสดจากเกษตรกร โดยนำเงิน 2,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ไปดำเนินการทันที ขณะนี้ราคาน้ำยางดิบอยู่ที่ ก.ก.ละ 45.50 บาท และยางก้อนถ้วยอยู่ที่ ก.ก.ละ 40 บาท ถือว่าเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเงิน 2,000 ล้านบาท จะซื้อยางได้จนหมดฤดูปิดกรีตที่จะประกาศในวันที่ 28 ก.พ.นี้ จะให้แต่ละจังหวัดนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือเฉพาะชาวสวนยางรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่ใช่เกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งกลไกนี้จะพยุงราคายางและจะระบายยางในสต็อกได้ในช่วงปิดกรีต เพื่อไม่ให้ราคายางตกต่ำ อีกทั้งถ้ารัฐบาลตกลงซื้อขายยางพารา 200,000 ตัน และข้าว 2,000,000 ตัน ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนได้จะทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น และฤดูกาลยางใหม่ของปี 2558/2559 ซึ่งเริ่มต้นวันที่ 15 พ.ค.นี้ จะไม่มีปัญหา

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 3

‘ประยุทธ์’จี้เงินอุดหนุนราคาขาย ต้องถึงมือเกษตรกรรายย่อย

บริษัทร่วมทุนยางแนว
เร่งระบายสต็อก

“ประยุทธ์” กำชับประชุมกมย. ใช้เงิน 6,000 ล้าน
ชื้อยางนำราคาตลาดให้เกษตรกรรายย่อยได้
ประโยชน์ มอบคณะกรรมการระดับจังหวัดดูแล
รายพื้นที่ป้องกันรายใหญ่หาประโยชน์ “อำนาจ”
เร่งระบายช่วงปิดกรีดยางหากได้ราคาเหมาะสม
ส่งกระทรวงวิทย์ฯ ทำแผนใช้ยางพาราในประเทศ
เสนอกรมเป็นแพ็คเกจโดยเร็ว “เยี่ยม” กระตุ้นรัฐ
ระบายนโยบายในสต็อก ชี้แนวโน้มราคาสูงขึ้น เร่งตั้ง
ตลาดซื้อขายจริง

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กมย.)
ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ประธาน วานนี้ (19 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบ
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติวงเงิน 6,000 ล้าน
บาท จากกองทุนมูลนิธิกัมพูชา (บีพีเฟอริฟันด์)
ที่มีวงเงินเพื่อชื้อยางทั้งหมด 20,000 ล้านบาท
การอนุมัติวงเงิน 6,000 ล้านบาทนี้ เป็นการชื้อ
ยางในราคานำราคาตลาด เพื่อช่วยเกษตรกรแบ่ง
เป็น 2 ส่วน คือ อนุมัติวงเงิน 4,000 ล้านบาทให้
องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ชื้อยางแผ่นดิบ ยางแผ่น
รมควันจากเกษตรกรรายย่อยเพื่อเก็บเข้าสต็อก
และนำยางดังกล่าวมาแปรรูป หรือมระบายขาย
ออกราคาที่สูงขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

2.อนุมัติวงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ อ.ส.ย. ชื้อ
นำยางสดและยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรรายย่อย
ช่วยแก้ปัญหาการนำยางสดและยางก้อนถ้วยที่
ราคาต่ำกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม หลังเริ่ม
ใช้วงเงินเข้าไปรับชื้อทำให้ นำยางสดราคาขยับ
ขึ้นมากอยู่ที่ 45.5 บาทต่อกิโลกรัม

ที่ประชุม กมย. ได้หารือถึงหลักเกณฑ์รับ
ชื้อยางพาราทั้งสองส่วน เน้นให้ชื้อจากเกษตรกร
รายย่อย วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร
รายย่อย ไม่ให้รับชื้อยางพาราจากผู้ค้ารายใหญ่

“นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งตลาดกลางและส่วนราชการใน
ระดับจังหวัดตรวจสอบว่า เกษตรกรที่มายัง
ให้รัฐบาลรับชื้อนั้นต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยที่
จดทะเบียนชื้อขายยางกับตลาดกลางไว้ รวมถึง
สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน พ่อค้ารายใหญ่
ห้ามนำยางมาขายให้รัฐบาล” นายอำนาจ กล่าว

แนวทางระบายนโยบายออกจากสต็อกที่ประชุม
กมย. หรือว่าจะยึดตามมติ ครม. ให้ระบายนางช่วง
ที่ราคาเหมาะสมไม่ระบายช่วงราคาตกต่ำเพราะจะ
ยิ่งทำให้ราคาลดลง โดยขณะนี้องค์การนำราคา
ยางในประเทศ ราคาเอฟโอบีขยับขึ้นมากที่ 60
บาท/กก. ใกล้กับราคาที่รัฐบาลรับชื้อไว้ที่ 63.15
บาท/กก. ส่วนเอ็มไออยู่กับเงินเรื่องสินค้าเกษตร คือ



อำนาจ ปะติเส

ข้าว 2 ล้านตันและยางพารา 2 แสนตัน ถ้าตกลง
ราคากับเงินได้ก็เป็นเวลาเหมาะสมในการระบายนาง
ช่วงที่ปิดกรีดยาง คาดไม่กระทบกับราคายางพารา
ในประเทศ

ส่วนการเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศ กมย.
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทำแพ็คเกจเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศในปี
นี้ โดยรวบรวมข้อมูลการใช้ยางในประเทศเป็น
อย่างไร โดยเสนอต่อ ครม. ให้พิจารณาโดยเร็ว

ที่ประชุม กมย. ยังได้รับทราบถึงสถานการณ์
ราคายางในตลาดโลกด้วยว่า สาเหตุที่ราคายาง
ยังไม่เป็นไปตามเป้า เพราะราคาน้ำมันในตลาด
โลกลดลงส่งผลให้ราคายางเทียมมีราคาถูกมาก
อุตสาหกรรมการผลิตจึงเลือกที่จะใช้ยางเทียม
มากกว่ายางธรรมชาติ ราคายางธรรมชาติจึงตกลง
ตามราคามันนี่ โดย 3 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลดำเนิน
มาตรการต่างๆ ให้ราคายางขยับขึ้น

“หลังฤดูปิดกรีดยางกระทรวงเกษตรใช้เวลา
2 เดือนครึ่ง จะเป็นฤดูผลิตใบไม้ไม่กรีดยาง
รัฐบาลจะหารือหรือทำความเข้าใจกับชาวสวน
และทบทวนมาตรการต่างๆ ที่ทำไปว่าเกิด
ประสิทธิภาพและเพียงพอ นายฯ ยังพูดถึง
การช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีเงิน
ใช้สอย และขอผู้ประกอบการช่วยแก้ปัญหา
ราคายางต่อไป” นายอำนาจ กล่าว

นายเยี่ยม ฉาวโรหิตี ประธานผู้บริหาร
บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCO)
กล่าวว่า ช่วงที่ปิดหน้ากรีดยางพารา จะส่งผล
ให้นำยางออกสู่ตลาดน้อย ดังนั้นจึงเหมาะสม
ที่รัฐบาลจะระบายนางที่มีอยู่ในสต็อกออกโดย
ไม่กระทบกับราคายางในประเทศเพราะสต็อก
ของไทยที่มีอยู่เดิม 2 แสนตัน และที่รับชื้อจาก
โครงการบีพีเฟอริ ฟันด์ ตามกรม.อนุมัติเงินรับ
ชื้อ หากใช้ชื้อยางในโครงการได้ทั้งหมดจะส่งผล
ให้ไทยมียางในสต็อกมากถึง 4 แสนตัน ถือเป็น
ปริมาณที่สูงมาก

“ขณะนี้ไม่มีเหตุผลใดที่ไม่ให้ระบายนาง
ออกสู่ตลาด แต่การระบายนางต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี หากสามารถจัดการได้จะทำให้ราคา
ยางปรับตัวสูงขึ้นได้”

นายเยี่ยม กล่าวว่าการสต็อกยางมีความ
จำเป็นแต่ไม่ควรจะเกิน 45 วัน หากเกินกว่า
นี้จะบริหารยาก ทั้งประเทศสต็อกไม่ควรเกิน
5 แสนตัน แต่ต้องระบายนางอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้สถานการณ์ราคาช่วงแล้งหรือปิด
หน้ากรีดยาง มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นถึง 70 บาท/
กก.และอาจจะถึง 80 บาท/กก. ได้ช่วงปลายฤดู
มีปัจจัยบวกจากความต้องการใช้ยางยังมีเพิ่ม
ขึ้นสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันไทยควรริบดำเนินการ
จัดตั้งตลาดชื้อขายจริงให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
เช่นเดียวกับตลาดของรับเบอร์ชื้อดี ในเขตทะเล
ชิงเต่าของจีน ซึ่งเรื่องนี้ทาง IRCO ได้เสนอให้
กระทรวงเกษตรฯพิจารณาไปแล้ว แต่ยังไม่
มีความเคลื่อนไหว ตลาดดังกล่าวจะเป็นการลด
อำนาจการชื้อขายยางในตลาดส่วนหน้าได้ และ
จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนยางที่จะขายได้
ในราคาที่สูงขึ้น

20 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7



ยางพารายุคลุงตู่

พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะ เป็น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ฯลฯ แม้ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย แต่ก็ เป็นพืชเจ้าปัญหา โดยตลอดด้วยเช่นกัน

ฉะนั้นที่รัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยพยายามแก้ปัญหา นั่นคือ เป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับความเสียหาย หรือเรื่องทุจริตโกงกิน คอร์รัปชั่น บอกได้เลยว่า **บรรดาข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์นั้นแหละรู้ดีที่สุด**

อยู่ที่ว่ายุคไหน สมัยไหนจะตัดจริด หรือจะหน้าด้านมากกว่ากันก็เท่านั้นเอง

ยุคนี้ขบวนการถูกลอยแพ เพราะมหรธรมไล่ล่าทางการเมืองเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวยังไม่จบ ฉะนั้นทุกอย่างรอไปก่อน ชาวนาจะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่ เป็นไร

เพราะรัฐบาลชุดนี้หันมาเอาใจชาวสวนยาง โดยเฉพาะชาวสวนยางภาคใต้ เพราะเห็นฤทธิ์เดชของนักการเมืองที่เข้าไปเป็นแกนนำปลุกเร้าให้ชาวสวนยางพาราออกมา เคลื่อนไหวรัฐบาลที่แล้ว จนแม้กระทั่งจะเลือกตั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้อีกก็ยังไม่ได้

ครั้งนี้มีข่าวลือถึงขนาดว่า แกนนำยุค กปปส. บางคน ไปสัญญาสัญญาว่า หากเล่นงานอดีตนายกา ปู

เรื่องจำนำข้าวให้จ้งหนับ ให้มีการถอดถอนสำเร็จ ก็ จะไม่มีมือบียงพาราออกมากดดันรัฐบาลลุงตู่ อย่างแน่นอน

จริงเท็จยากจะจับปากคนพูดมาพิสูจน์ได้ แต่ที่แน่ๆ อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นให้หลายคนในรัฐบาลนี้ จนออกมา พว้าเพื่อไปถึงขนาดที่ว่าคอยดูนะ ราคาขายจะเป็นกิโลละ 50 บาท แล้วขอเวลาอีกไม่นาน ความสุขของชาวสวนยาง จะคืนกลับมา เพราะราคาจะพุ่งกระฉูดปรี๊ดๆ ไปถึงโลละ 80 บาท ฝันหวานไปตามๆ กัน

แต่วันนี้ฝันค้างเติ่ง เพราะราคาขายไม่เป็นไปตามราคา คูด ถ้ามีคำสั่งสัญญาจริง ก็ต้องบอกว่าคำสั่งสัญญาหมดความหมายแล้ว เพราะบรรดาแกนนำเครือข่ายสวนยางภาคใต้ ระบุแล้วว่าในวันที่ 20 ก.พ.นี้ จะร่วมประชุมกับเครือข่าย เกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ ที่ จ.สงขลา เพื่อออก แถลงการณ์เรียกร้อง นายกา ลุงตู่ ให้หาทางแก้ปัญหา วิกฤติราคายางพาราโดยด่วน

หนึ่งในทางแก้ก็คือ ขอให้ปลดนายอำนาย ปะติเส รมช. เกษตรฯ ออกจากตำแหน่ง

อดีตมือดีด้านยางพาราของนักการเมืองสี่เสือประชาธิปไตย ยะเนี่ย วันนี้ถูกชาวสวนยางภาคใต้ไม่ให้ราคา ชะแล้ว

นายกา ลุงตู่ เอาใจดีล่ะ อุดสาห์เชื่อว่าฝีมือ เลยดึง เข้ามาเสริมที่มรัฐบาล ดันถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาซะงั้น

อนิจจา ราคายางพารา ยุคลุงตู่ ไม่เกรงใจ คสช. กับกฏัยการศึกษาบ้างเลย ■

● อัคคี กัมปนาท ●



20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (1)

มาร์คจิกเสวนา แค่โชว์พาวโต้

บักตูลันไม้เลื้อนไร้ธงปัก เวทีถกสัมปทานพลังงาน

อดีต “ขุนคลัง” ชู “มาร์ค” ขึ้นเวทีเสวนาสัมปทานพลังงาน ขณะที่เจ้าตัว
ห่วงแค่โชว์โต้ว่าดีกว่ารับฟังคิดเห็น แนะนำ “บักตูลัน” ปรับรูปแบบ ขณะที่นายกฯ ยืนยัน
ไม่เลื่อนถก ชี้ ไม่อยู่แต่ฟังทั้งสองฝ่าย ยืนยันไม่มีธง-ไร้ผลประโยชน์ ลั่นตีกันใคร
รับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาราคายางล่าสุดกนย.สั่งเร่งระบายยางในสต็อก

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เวลา 09.40 น. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต
รมว.คลัง ในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าว **อ่านต่อหน้า 6**

มาร์คจิกเสวนา

ตอนหนึ่งในรายการจะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์
ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ และเอฟเอ็ม 97.0น. ถึง
การจัดเวทีเสวนาเรื่องเปิดสัมปทานปิโตรเลียมในวันที่
20ก.พ.นี้ ว่า รูปแบบของการเสวนา ตนอยากให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มารับฟัง
ข้อมูลด้วยตัวเอง แต่ถ้าระดับรมว.พลังงานมาฟัง
ฟังโดยส่วนตัวยังพอรับได้ และจากที่สำนักนายกฯมี
หนังสือเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ ไป
ร่วมเป็นเกียรติเท่านั้น ขอให้เปลี่ยนเป็นให้นายอภิสิทธิ์
ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นคนพูดบนเวทีเสวนาดังกล่าว ซึ่ง
ในส่วนนี้กำลังมีการประสานงานอยู่เพื่อให้ นายอภิสิทธิ์
ขึ้นเวที อย่างไรก็ตามในส่วนของการภาคประชาชน ที่จะ
ขึ้นเวที เดิมทีสำนักนายกฯจะเป็นผู้กำหนด แต่ตอนนั้น
ทราบมาว่า ได้เปิดให้ภาคประชาชนเป็นผู้เลือกกันเอง
แล้ว

เมื่อถามว่าการเสนอให้นายอภิสิทธิ์ ขึ้นเวที

เป็นผู้นำเสนอข้อมูลจะกลายเป็นเวทีที่มีวาระซ่อนเร้น
ทางการเมืองหรือไม่ นายธีระชัย กล่าวว่า เชื่อว่าไม่ แต่
นายอภิสิทธิ์ จะมาในฐานะประชาชนธรรมดา ที่มีคุณ
วุฒิและประสบการณ์ ที่จะนำเสนอแบบสร้างสรรค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 18
ก.พ.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตีตก รมต.สำนักนายกฯ
ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดเสวนาดังกล่าวนี้ ได้เรียกประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมของรูปแบบในการจัดเวที ซึ่งมี
รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของผู้ดำเนินรายการเสวนานั้น
จะไม่ใช้หลวงปู่พุทธอิสระเหมือนก่อนหน้านั้น และที่
ประชุมมีการเสนอชื่อผู้ดำเนินรายการที่มีความชำนาญ
ในการดำเนินการเสวนา โดยมีการเสนอชื่อหลายคน

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า ขณะ
นี้มีการเสนอชื่อของภาคประชาชนที่จะขึ้นเวทีเสวนา
แล้วบางส่วน อาทิ นางรสนา โตสิตระกูล สมาชิก สปช.
มล.กรกรสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระ ขณะนี้
ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลนำโดย นายปิยะสวัสดิ์ อมระพันธ์

ประธานบอร์ดปตท. และนายศุภจิต นาคกรรพ รอง
ปลัดกระทรวงพลังงาน

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวถึงกรณีนี้
รัฐบาลจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทาน
ปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่ทำเนียบ ว่า ยากเห็นเวทีนี้
เป็นเวทีที่สามารถหาทางออกให้กับประเทศได้ แต่รูป
แบบงานตามบัตรเชิญ ทำให้กังวลว่า จะเป็นไปได้เท่า
กัน หากจะมีการปรับรูปแบบ จะเลื่อนไปสัปดาห์หน้า
ก็คงไม่เสียหาย แต่ต้องขอคุณพล.อ.ประยุทธ์ ที่
อยากจะรับฟังทุกฝ่ายเพราะปัญหาขณะนี้มีความลับ
หรือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในวันที่
20 ก.พ.นี้ ในส่วนของพวกเราที่ลงนามกัน เพราะเรา
อยากเห็นเวทีนี้เป็นเวทีที่สามารถหาทางออกให้กับ
ประเทศได้ ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้มีลักษณะของการมา
โต้ว่า หรือมาแข่งขันกัน เหมือนว่า จะต้องมีแพ้ มี
ชนะ

ทั้งนี้รูปแบบที่เสนอมาในขณะนี้ทำให้เกิด
ความกังวลเล็กน้อย คือ หนังสือเชิญตนปรากฏว่า ไม่
ได้ไปให้ข้อมูล แต่ให้ไปร่วมเป็นเกียรติในเวที มีบาง
คนบอกว่า เขาเห็นว่าไมควรจะขึ้นเวที เพราะเป็นผู้
ใหญ่แล้ว ก็ทำให้สับสน ว่า ตกลงถ้าตนไปจะทำให้ตน
ทำอะไร

สิ่งที่พวกเราลงนามในหนังสือไปนั้นเราใช้ชื่อ
ให้รัฐบาลเห็นว่า ระบบปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ และที่กำลัง
เดินหน้าไปนี้มีจุดอ่อน และมีความไม่วางใจของภาค
ประชาชนจำนวนมาก ที่เห็นควรปรับปรุงกฎหมายที่



20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (2)

เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปทำรอบใหม่ ยกตัวอย่างที่ผมเสนอไปนี้ ผมไม่ได้บอกว่าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต หรือจ้างผลิต ดีกว่า หรือแยกว่าระบบการแบ่งเงินในระบบสัมปทาน ผมบอกว่าการแบ่งเงินที่หมดอายุสัมปทานความจำเป็นที่จะต้องไปใช้รูปแบบเดิมจะไม่มีประเทศอื่นๆ เขาก็ใช้ระบบการจ้างการผลิตด้วยซ้ำ ไม่ได้ใช้ทั้งระบบสัมปทานทั้งระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะฉะนั้นอยากให้ฟังภาคประชาชนแล้วที่ชี้แจง"

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนอยู่ตรงไหนก็ฟังได้ทั้งนั้น เพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง 11 ยืนยันว่า ตนรับฟังทั้ง 2 ฝ่าย ไม่จำเป็นต้องลงไปอยู่ที่เวที และตนให้ความสำคัญในทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงานเพราะปัญหาประเทศไทยมีมากมาย อีกทั้งทราบดีว่า กลุ่มผู้คัดค้านจะอ้างคำถามใส่ตน ซึ่งมันไม่ใช่เรื่อง ตนเป็นผู้ตัดสินใจรับฟังความเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งรัฐบาลและประชาชน อะไรที่เป็นกติกากฎหมายก็ว่ากันไป การตัดสินใจไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านกระบวนการกลไกต่างๆ และเมื่อรับฟังทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็จะสรุป เพื่อหาทางออก ยืนยันว่า สำหรับรัฐบาลพุงนี้ (20 ก.พ.) ยืนยันว่ารับฟังความคิดเห็นอยู่ ใครไม่มาก็ไม่รู้ ตนเปิดเวทีให้แล้ว แล้วไม่เข้าร่วม จะไปพูดข้างนอกมันจะได้อะไร เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง จะมาบังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่เรื่อง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีการจัดตั้ง แต่เป็นเพียงการทำตามหน้าที่ ตามกฎหมาย เพราะมี พ.ร.บ.พลังงานกำกับอยู่ หากไม่ทำตามก็ถือว่าผิด และนั่นภาคประชาชนก็ต้องรับฟังบ้าง เพราะกลุ่มที่คัดค้านเป็นกลุ่มเดิมๆ ที่ผ่านมาก็มีการเปิดเวทีหลายครั้งแล้วและไม่อยากเห็นการไปพูดในหลายๆ ที่โดยไม่ให้รัฐบาลชี้แจงและถ้ารัฐบาลชี้แจงแล้วเหตุผลสู้ไม่ได้ก็ต้องมาทบทวนว่า จะทำอะไรต่อไป ยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีธงและไม่มีผลประโยชน์ และคิดว่ากลุ่มที่จะมาชี้แจงก็คงไม่มีธงมา เช่นกัน เพราะสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้จะมีไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวอีกว่า ตนมีความตั้งใจว่าหลังมีการพูดคุยในเวทีนี้แล้วต้องหาคำตอบออกมาให้ได้เพื่อให้ตนเองได้ตัดสินใจว่า จะเปิดสัมปทานหรือไม่ ซึ่งถ้าตัดสินใจตามกฎหมายตามกติกาก็ต้องเปิด โดยทุกอย่างต้องทำให้เสร็จภายใน 6 เดือนนี้ หากคำตอบมาให้ได้ ส่วนการเปิดสัมปทานที่เลื่อนไปวันที่ 16 มี.ค. จะมีการเลื่อนออกไปอีกหรือไม่นั้น ก็บอกแล้วว่าถ้ามีอะไรก็เลื่อนแต่ต้องมีเหตุผล ตนไม่รับข้อมูลข้างเดียว แต่ดูข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาเปรียบเทียบ เห็นบางอย่างไม่ตรงกัน ต้องเอาเหตุผลมาจะพูดลอยๆ ไม่ได้ ตนลำบากใจที่จะตัดสินใจว่า จะทำอะไร ในเมื่อตนห้ามไม่ให้เลื่อนไหว ก็ให้มาพูดในช่องทาง เพื่อหาข้อยุติว่า รับได้ หรือรับไม่ได้ ไม่ใช่รับไม่ได้ทั้งหมด อะไรที่รับได้ก็ทำไปก่อน และหลังจากเวทีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว อยากให้ไปถามประชาชน

ทั้งประเทศ ว่า มีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร เพราะวันนี้มีแค่ผู้เห็นต่างกับรัฐบาล ประชาชนคนอื่นยังไม่ได้มีโอกาสพูด หากฟังสองพวกก็มีอยู่แค่นี้ ดังนั้นต้องถามคนที่เหลือด้วย

ต่อข้อถามว่า ผลที่ตามมาของความขัดแย้งเรื่องพลังงาน นายภา จะถูกรูมสะกัหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "อย่าถามถามผม ไปถามคนที่ถูกรูมสะกั ผม ชอบถามคำถามกับคนที่ไม่อยู่ด้วย ไปถามคนที่พูดถึงชี้ แล้วถ้าบ้านเมืองลูกหลานมาปลายด้วยเรื่องพลังงานใครจะรับผิดชอบ เขารับผิดชอบด้วยหรือไม่ หากต้องฝ่าฝันกฎอยู่การศึกแล้ว ถูกดำเนินคดี เสียหายหรือไม่ แล้วใครเสียหาย ประยุทธ์ คนนี้สิ่งที่เสียหายอีก รมท.โทษหม้ออีก"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเตรียมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 20 ก.พ.นี้ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดงาน ได้เรียกประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมของรูปแบบในการจัดเวที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2558 โดยใช้เวลานานประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้น นายอานวย ปะติเสธรณ.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังการประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมผู้แทนเกษตรกรที่อยู่ภายในได้ขอเข้าพบนายภา เพื่อรายงานให้ทราบว่า เกษตรกรชาวสวนยางสามารถรวมกลุ่มได้จากเดิม 5 กลุ่ม เป็น 7 กลุ่ม ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาค และจะประสานงานกับรัฐบาลในการพูดคุย ทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจกับรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่จะช่วยให้รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังแจ้งให้นายภาทราบด้วยว่ากรณีของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางานพ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้แทนฝ่ายรัฐบาล จำนวน 5 คน โดยให้มีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วม 3 คน และฝ่ายรัฐบาลมีเพียงตนและอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทน

นายอานวย กล่าวอีกว่า ขณะที่ในการประชุม นายภาได้ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้ล้มตาอายุมาก มีเงินใช้จ่าย อีกทั้งนายภาได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสามัคคีกัน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมยางพารา มีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกให้ได้ นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า สถานการณ์ยางพาราของโลกและของประเทศไทยตอนนี้สาหัสมาก เพราะราคายางมันลดลงเหลืออีตรลละ 30 กว่าบาท ทำให้ราคายางเทียมอยู่ที่โลกอีตรลละ 35

บาท รัฐบาลจึงต้องผลักดันให้ยางธรรมชาติให้มีความที่สูงขึ้น แต่เป็นเรื่องยาก

ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามทำให้ราคายางแผ่นดิบรมควัน ขึ้น 3 สูงขึ้นจากราคาที่โลกอีตรลละ 55 บาท ขยับขึ้นมาอยู่ที่โลกอีตรลละ 63.15 บาท และยางแผ่นดิบอยู่ที่โลกอีตรลละ 58 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมกนย.เห็นชอบให้มีการจับซื้อยางก้อนถ้วย และนำยางสดจากเกษตรกร โดยนำเงิน 2,000 ล้านบาท ที่คิดแ่รัฐมนตรี(กรม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ไปดำเนินการวันที่ ซึ่งขณะนั้นราคายางดิบอยู่ที่โลกอีตรลละ 45.50 บาท และยางก้อนถ้วยอยู่ที่โลกอีตรลละ 40 บาท ถือว่าเงินนำไปได้ด้วยดี โดยจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท จะสามารถซื้อยางได้ทั้งหมดฤดูปิดกรีต ที่จะประกาศในวันที่ 28 ก.พ. นี้ โดยจะให้แต่ละจังหวัดต้องนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่ใช่เกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งกลไกนี้จะทำพยางราคาและจะระบายยางในสต็อกได้ในช่วงปิดกรีต เพื่อให้ราคายางตกต่ำ อีกทั้งถ้ารัฐบาลสามารถตกลงซื้อขายยางพารา 200,000 ตัน และข้าว 2,000,000 ตัน ภายใต้บันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) ระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนได้ ก็จะทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น และฤดูการยางใหม่ของปี 2558 /2559 ซึ่งเริ่มต้นวันที่ 15 พ.ค.2558 จะไม่มีปัญหา

นายอานวยกล่าวอีกว่ากนย.ได้หยิบยกข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยางภายในประเทศ ในปี 2558 เป็นเรื่องเดียวกันทั้งระบบแล้วนำเสนอในที่ประชุมฯ ต่อไป.



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7, 8

เทือก2พันล.ซื้อใจชาวยาง

ASTVผู้จัดการรายวัน - “อำนาจ” เผยผลประชุมคณะกรรมการยางหลังกรม.อนุมัติ 2 พันล้าน ซื้อน้ำยาง และยางก้อนถ้วย ย้ำช่วยเกษตรกรรายย่อย สั่งจังหวัดตรวจสอบห้ามเงินไหลเข้าเกษตรกรรายใหญ่ คาดระบายยางในสต็อกได้หลังฤดูปิดกรีต 28 ก.พ.นี้ ซึ่งมี “เอ็มโอยู” ไทย-จีน ขายข้าวพ่วงยาง

วานนี้ (19 ก.พ.) นายอำนาจ ปะติเส ร่มช.เกษตรและสหกรณ์ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ก่อนการประชุมตัวแทนเกษตรกรได้รายงานต่อนายกฯ ถึงข้อสั่งการ

อ่านต่อหน้า 8

เทือก

ให้เกษตรกรรวมตัวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้พูดคุยกันได้ในทุกเรื่อง และเป็นผู้ประสานงานให้รัฐบาลนั้น ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรจากเดิมที่มีอยู่ 5 กลุ่ม เป็น 7 กลุ่ม จากทุกภาค ซึ่งจะนำมติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางพารา เพื่อให้เสียงเกษตรกร และผู้ผลิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้รัฐบาลจะได้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจ แต่ก็มีความพร้อมที่จะทำความเข้าใจ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกับรัฐบาล เพราะเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่นั้น เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และทำเพื่อเกษตรกรจริงๆ นอกจากนี้ในส่วน พ.ร.บ.การยางนั้น มีการแก้ไขสัดส่วนคณะกรรมการที่มีทั้งสิ้น 5 คน โดยการปรับสัดส่วนเกษตรกร ซึ่งจากเดิมจะมีตัวแทนเกษตรกร เพียง 1 คน ให้มีเกษตรกร 3 คน และตัวแทนภาครัฐ 2 คน ที่มี รมว. เกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นตัวแทน

ทั้งนี้ ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้

กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือภาคเกษตรกร ให้ล้มตาอ้าปากได้ ซึ่งเป็นความสำคัญอันดับแรก และขอให้ทุกฝ่ายมีความสามัคคีกัน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยางให้มีความก้าวหน้าขึ้นไป และเดินหน้าเพื่อให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ นอกจากนี้วาระสำคัญ ที่มีการประชุมครั้งนี้ นายกฯ ได้รับทราบสถานการณ์ยางพาราของโลกและของประเทศไทย โดยสถานการณ์โลกขณะนี้ อยู่ในช่วงอาการสาหัส เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงถึง 30 บาทต่อลิตร ทำให้ราคายางเทียมอยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหากยางธรรมชาติราคาเพิ่มสูงกว่านี้ จะทำให้หันกลับมาใช้ยางเทียมแทน

สำหรับเรื่องที่รัฐบาลพยายามทำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นั้น ได้ขับเคลื่อนทำให้ราคายางแผ่นดิบรวมวันขึ้น 3 ที่ส่งออกมากที่สุดของไทยนั้นมีราคาขายยังสูงซึ่ง จาก 55 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 63.15 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 58 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย ที่มีปัญหาขณะนี้ รัฐบาลได้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. อนุมัติงบประมาณ 2 พันล้านบาท เพื่อเข้าไปจัดซื้อในโครงการมูลกัตถ์กันชนยางพารา ซึ่งเมื่อมีการประกาศ ราคายางก้อนถ้วยก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น 40 กว่าบาท และน้ำยางสด ขึ้นเป็น 45.5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเดินหน้าไปด้วยดี ขณะเดียวกันก็จะประกาศปิดฤดูกาล ภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ และช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือนครึ่ง ก็จะเป็นช่วงการทำนโยบายของปี 58-59 กลไกต่างๆ ที่ใช้มา เมื่อ 3 เดือนก่อน มีปัญหาอะไร เกษตรกรก็สามารถร่วมกันปรับปรุงแก้ไข เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลกรีตอีกครั้งในเดือนพ.ค.จะได้ไม่มีปัญหาขึ้นอีก

นายอำนาจ กล่าวว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการซื้อขาย ก้อนถ้วยและน้ำยางสดโดยให้ กษย. เป็นผู้กำหนด และเสนอ ครม.ทราบ โดย กษย.มี การกำหนดหลักเกณฑ์ว่า หลักสำคัญจะต้องไม่ใช่เงินก่อนนี้ไปให้เกษตรกรรายใหญ่ เพราะวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนี้ไปยังเกษตรกรรายย่อย ผ่านสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีหลักฐานชัดเจนและกำกับให้จังหวัดตรวจสอบในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับทะเบียน ที่จะซื้อขายกัน

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ติดตาม

โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทั้ง 16 โครงการ แบ่งเป็นโครงการของ คสช. 12 โครงการและโครงการของรัฐบาล 4 โครงการ ว่าติดขัดอย่างไร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการ และกำหนดเวลาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีโครงการในต่างประเทศ ซึ่ง กษย. ได้เสนอแพคเกจ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ยางในประเทศที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ที่นายกฯ สั่งการให้ทุกกระทรวงเสนอโครงการ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลังนำไปรวบรวมให้เป็นระบบ และเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อให้มีการใช้ยางในประเทศ ให้มากที่สุด เช่น การทำสนามฟุตบอล สนามกีฬาต่างๆ ส่วนปริมาณยางที่จะใช้ในปี 58 อยู่ที่ประมาณ 1 แสนตัน

นายอำนาจ กล่าวว่า การระบายยางพารา นั้น ตามมติ ครม.ขอให้มีการระบายยางพาราในขณะที่ยางยังไม่ตกถ้า ถ้าระบายในช่วงที่ราคาตก ก็จะทำให้ราคาตลาดโลก และจะกดราคาของเกษตรกร ทำให้นโยบายที่จะทำให้ราคายางพาราที่ 60 บาท ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นฤดูปิดกรีตยางแล้ว ซึ่งหลังฤดูปิดกรีตแล้วถือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะระบายยางที่มีอยู่ ส่วนจะกระทบหรือไม่ นั้นต้องดูสถานการณ์การค้าขายของประเทศไทย ที่เป็นราคาลงออกยางพารา ซึ่งขยับใกล้เคียงกับราคาของโครงการรัฐบาลแล้ว แต่ที่ผ่านมามีช่วงราคาต่ำกันมาก

ส่วนปริมาณที่จะระบายออกไปนั้น ถือเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การค้าขาย จำเป็นต้องมีเทคนิค จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการภายใต้ “เอ็มโอยู” ไทย-จีน ให้แล้วเสร็จ ที่จะต้องมีการซื้อขายรูปแบบรัฐต่อรัฐในสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว 2 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน หากตกลงกันได้ในราคายางได้ เอ็มโอยู ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเปิดฤดูกาลผลิตปี 58-59 ที่จะเริ่มวันที่ 15 พ.ค. และถัดไปอีก 12 เดือนก็น่าจะเป็นโอกาสของฤดูกาลนั้น หากยางในสต็อก ที่มีอยู่ได้ระบายไปหมดในช่วงหลัง 28 ก.พ. ■



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 3

‘นายกฯ’แจง‘กนย.’ กรม.เคาะ2พันล้าน ชื้อน้ำยาง-ยางก้อน

ทำเนียบฯ ● เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2558 โดยหลังการประชุม นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายกฯ ได้รับทราบสถานการณ์ยางพาราของโลกและของประเทศไทย โดยสถานการณ์โลกขณะนี้อยู่ในช่วงอาการสาหัส เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงถึง 30 บาทต่อลิตร ทำให้ราคายางเทียมอยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหากยางธรรมชาติราคาเพิ่มสูงกว่านี้จะทำให้หันกลับมาใช้ยางเทียมแทน

นายอำนาจกล่าวว่า เรื่องที่รัฐบาลพยายามทำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนทำให้ราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ที่ส่งออกมากที่สุดของไทย มีราคาขยับสูงขึ้นจาก 55 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 63.15 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 58 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยที่มีปัญหาขณะนี้ รัฐบาลได้มีมติ กรม.เมื่อวันที่ 18 ก.พ. อนุมัติงบประมาณ 2 พันล้านบาท เพื่อเข้าไปจัดซื้อในโครงการมูลภัณฑ์กันชนยางพารา ซึ่งเมื่อมีการประกาศราคาขายก้อนถ้วยก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น 40 กว่าบาท และน้ำ

ยางสดขึ้นเป็น 45.5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเดินหน้าไปด้วยดี

“จะประกาศปิดฤดูกาลภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ และช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือนครึ่งก็จะเป็นช่วงการทำนโยบายของปี 58-59 กลไกต่างๆ ที่ใช้มาเมื่อ 3 เดือนก่อนมีปัญหาอะไร เกษตรกรก็สามารถร่วมกันปรับปรุงแก้ไข เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลผลิตอีกครั้งในเดือน พ.ค. จะได้ไม่มีปัญหาขึ้นอีก” นายอำนาจกล่าว

รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการชื้อยางก้อนถ้วยและน้ำยางสด โดยให้ กนย.เป็นผู้กำหนดและเสนอ กรม.ทราบ โดย กนย.มีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่า หลักสำคัญจะต้องไม่ใช่เงินก้อนนี้ไปให้เกษตรกรรายใหญ่ เพราะวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนี้ไปยังเกษตรกรรายย่อย ผ่านสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีหลักฐานชัดเจน

นายอำนาจกล่าวว่า ในส่วนการระบายยางพารานั้น ตามมติ กรม.ขอให้มีการระบายยางพาราในกรณีที่ราคาไม่ตกต่ำ ถ้าระบายในช่วงที่ราคาตกก็จะตกที่ราคาตลาดโลก และจะกดราคาของเกษตรกร ทำให้นโยบายที่จะทำให้ราคาพาราที่ 60 บาท ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ถึงสิ้นฤดูปิดกรีดยางแล้ว หลังฤดู

ปิดกรีดยางแล้วถือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะระบายยางที่มีอยู่ ส่วนจะกระทบหรือไม่นั้นต้องดูสถานการณ์การชื้อยางของประเทศไทยที่เป็นราคาส่งออกยางพารา ซึ่งขยับใกล้เคียงกับราคาของโครงการรัฐบาลแล้ว แต่ที่ผ่านมาในช่วงราคาห่างกันมาก.



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 9

ใช้งบ2พันล้านชื้อน้ำยางพวงราคา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ก.พ. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอานวย ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2558 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ผู้แทนเกษตรกรที่อยู่ใน กนย. ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจกับรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นหนึ่งในเดียวกันเพื่อจะช่วยให้รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังแจ้งให้นายกฯทราบ กรณีเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 5 คน ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ให้มีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วม 3 คน

นายอานวย กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญที่ต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้ล้มตาอ้าปาก มีเงินใช้จ่าย อีกทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสามัคคีกันเพื่อผลักดัน ให้อุตสาหกรรมยางพารามีความก้าวหน้าเป็นอันดับ 1 ของโลกให้ได้ นอกจากนี้ที่ประชุม กนย. เห็นชอบให้มีการรับซื้อยางก้อนถ้วย และน้ำยางสดจากเกษตรกรโดยนำเงิน 2,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ไปช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น คิดว่าจะสามารถซื้อยางได้จนหมดฤดูปิดกรีดยางที่จะประกาศในวันที่ 28 ก.พ. นี้ ถ้ารัฐบาลสามารถตกลงซื้อขายยางพารากับจีนได้ก็จะทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมมีความเห็นให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางภายในประเทศ ในปี 2558 เป็นเรื่องเดียวกันทั้งระบบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม ครม. ครั้งต่อไป.

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1



อนาคตใหม่ ของเศษไม้ยางพารา?

ก่อนอื่นคิดว่านอยากชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ เชื้อเพลิงไม้อัดแท่ง (Wood Pellet) กันก่อนเพื่อจะได้เห็นภาพ

เชื้อเพลิงไม้อัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่เกิดจากขี้เลื่อยหรือเศษไม้จำนวนมากให้เป็นผงละเอียด จากนั้นนำไปอบแห้งเพื่อลดค่าความชื้น แล้วนำมาเข้าเครื่องอัดโดยใช้แรงดันสูงเพื่อให้สารลิกนินในเนื้อไม้ละลายออกมา ส่งผลให้ไม้เกาะติดกัน

ข้อดีของเชื้อเพลิงไม้อัดแท่ง ได้แก่ ความสะดวกในการขนส่ง การปล่อยที่ได้น้อยกว่าถ่านหิน การให้พลังงานความร้อนสูง (ประมาณ 4,500 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

ในต่างประเทศมีการใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้มาหลายสิบปีแล้ว และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงผลักดันจากกฎเกณฑ์ของหลายประเทศที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปที่กำหนดเป้าหมายให้การบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายมาจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เป็นต้น

ทั้งนี้ จุดเปลี่ยนสำคัญมาจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ต่อย้ายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งกำหนดให้ประเทศที่ลงนามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2533

สำหรับทวีปเอเชีย มีการใช้เชื้อเพลิงไม้อัดแท่งทั้งในการผลิตไฟฟ้า และการทำความร้อน (ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน) เช่นเดียวกับกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยมีจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นประเทศผู้บริโภคสำคัญ

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นประเทศที่ผลิตเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งเพื่อใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีการนำเข้าจากต่างประเทศต่ำ

หันกลับมาที่ประเทศไทย ธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งในไทย ผลิตโดยใช้ขี้เลื่อยและเศษไม้จากไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญ และเป็นธุรกิจที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต ทำให้มีผู้ประกอบการสนใจที่จะลงทุนมากขึ้น (ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย คาดว่าในปี 2558 จะมีโรงงานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว)

แรงดึงดูดสำคัญมาจากความต้องการของประเทศเกาหลีใต้ ที่สั่งซื้อเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งจากไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใช้เชื้อเพลิงไม้อัดแท่งมากที่สุดได้รับเครดิตการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเชื้อเพลิงหลายประเภท ซึ่งช่วยให้ดำเนินงานตามเกณฑ์ Renewable Portfolio Standard (RPS) ได้ง่ายขึ้น จากประกอบกับการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ โดยจากรายงานของ Enerone's พบว่าในเดือนพ.ย. 2556 เกาหลีใต้นำเข้าเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 300

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4

ข่าว ที่ 1 ไทย

≡ ชาวสวนยางนัดเคลื่อนไหวกว่า 20 ก.พ.

นายเพิก เลิศวังพง อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จะหารือและลงมติเรื่องการรวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหาราคายางพารา หากมีมติเห็นพ้องกันว่า จะเคลื่อนไหว ชาวสวนยางก็จะรวมตัวเคลื่อนไหวในทันที โดยจะยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสต็อกยางพาราคา 2 แสน 1 หมื่นตัน และให้รัฐบาลทบทวนแก้ปัญหาราคายางตามโครงการ “บูรพากันชน”



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า B 11

บริษัทร่วมทุนยางไต้บี เร่งตั้งตลาดซื้อขายจริง

พรุ่งนี้ บริษัทร่วมทุนยางทำหนังสือถึงนายกฯ เร่งเปิดตลาดซื้อขายยาง ห่วงสต็อก 4 แสนตัน กดราคาร่วง

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ (IRCO) เปิดเผยว่า จะทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งรัดการจัดตั้งตลาดซื้อขายและส่งมอบยางพาราจริง ขึ้นมาคานอำนาจและเป็นตลาดอ้างอิงราคาของโลก แทนที่ตลาดโตคอม

ของญี่ปุ่น และตลาดเซี่ยงไฮ้ ที่ไม่ได้สะท้อนราคาอย่างพาราที่แท้จริง จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรของไทย

นอกจากนี้ เป็นห่วงว่า ปริมาณสต็อกยางพาราของไทยที่มีอยู่ 2 แสนตัน และโครงการมูลค่าผันที่คาดว่าจะซื้อขายอีก 2 แสนตัน ทำให้รัฐมีสต็อกถึง 4 แสนตัน จะส่งผลให้ตลาดโลกนำมาเป็นเครื่องมือถล่มยางพาราของไทย จนกดราคาในเดือน พ.ค.อยู่ที่ 60-61 บาท/กิโลกรัม (กก.) ขณะที่ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 73 บาท/กก. เชื่อว่าหลังเดือน เม.ย. ราคาพาราไทยจะขึ้นได้ถึง 80 บาท/กก.แน่นอน



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า B 12

หลังการตรวจ |

■ สีตา

เร่งมือๆ

ร้อนผ่ากันทั้งห้องประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ประธาน ของขึ้นเพราะเห็นว่า “ราคายาง” ไม่ขยับไปไหน ทุ่มงไปหลายพันล้านบาทเกษตรกรยังร้องระงม

นายกฯ ตูจึ่งสั่งการเสียงดังถึง “น่านวย-อำนาจ ประดิเส” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่าให้เร่งนำเงิน 6,000 ล้านบาทไปใช้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน ชื้อน้ำยางดิบให้ถึงมือเกษตรกรรายย่อยตัวจริงให้เร็ว

นายกฯ ตูกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 โครงการพัฒนายางพารา เร่งรัด ทั้งโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ให้กระทรวงวิทย์ เป็นเจ้าภาพไปคุยกับเอกชนที่รับปากว่าจะช่วยรัฐบาลด้วย...เร่งทำๆๆ เข้าใจปะ

•



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 13



กรรมของกระทรวงเกษตรฯ

แม้จะมีคนเขียนถึงไปแล้วเกี่ยวกับการยื่นใบลาออกของ อธิบดีกรมหม่อนไหม วิภา พงศ์พัฒนานนท์ แต่ก็อดที่จะพูดถึงอีกไม่ได้ คิดเสียว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตก็แล้วกัน.....เหตุผลที่ขอลาออกเป็นธรรมเนียมที่ต้องอ้างเรื่องสุขภาพ โรคไตรอยด์ของท่านวิภา ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เป็นมานานแล้ว ยังสามารถทำงานในตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ต้องดูแลงานโครงการที่สำคัญ และสร้างความเครียดให้มากมายที่สามารถอดทนอยู่มาได้หลายปี ดังนั้นเรื่องสุขภาพร่างกายจึงไม่น่าเป็นสาเหตุหลักของการขอลาออก.....

ข่าวเดียวกันบอกต่อไปว่านอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว ยังมีเรื่องถูกขู่จากคนที่อ้างชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ปิดบังทรัพย์สิน หนีภาษี หนีคดี หนีคดีอาญา ว่าจะย้ายให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวง ถ้าไม่สามารถสนองนโยบายได้ ความจริงคำขู่ที่ท่านวิภา น่าจะท้าทาย เพราะไม่มีอะไรต้องเสีย ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ก็เป็นตำแหน่งที่มีศักดิ์ศรี ถ้าทำงานอย่างจริงจังก็สร้างผลงานได้.....ไปสวมบทบาทรองปลัดกระทรวง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชุดนั้นชุดนี้ เพียงไม่กี่เดือนก็เกษียณ.....ไม่มีอะไรต้องเสีย แต่จะเปิดโปงคนที่ขู่บังคับท่านได้อย่างน้อยคนในกรมหม่อนไหมเองจะรู้ว่าเป็นอะไร และถ้าคนในกรมรู้ สื่อมวลชนจะรู้หรือ.....

การที่ท่าน วิภา ขอลาออก ท่านอาจจะหันวิชากรรม แต่เรื่องนี้อาจจะเข้าทางคนที่ขู่ท่าน เพราะเขาอาจจะผลักดันคนของเขาเองมาเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม แล้วสั่งการให้ทำโน่นทำนี่ได้ตามต้องการ กลายเป็นเรื่องที่ว่า

คอแรง แดงคอก์กรเสียหาย ประเทศชาติเสียหาย แต่ถ้าท่านไม่ลาออก และต่อสู้ให้ถึงที่สุด คนในกรมหม่อนไหมเองจะไม่ช่วยท่านเชื่อว่าคนในกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นกรมที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต้องมีคนที่มีความซื่อสัตย์ และซื่อสัตย์กับคุณวิภาไม่น้อยที่ต้องช่วยท่านต่อสู้กับฝ่ายอธรรม ท่านก็จะเกษียณด้วยความภาคภูมิใจ

ท่านวิภา ยังมีเวลาอีกใหม่ ตามที่ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พล.ต.อ. ชูชีพ ให้ออกาสกลับไปทบทวนดูอีกครั้ง... แต่ถ้าท่านใจไม่สู้ ก็กรรมของกรมหม่อนไหม

การยื่นใบลาออกของอธิบดีกรมหม่อนไหม วิภา พงศ์พัฒนานนท์ เป็นที่อื้อฮาวของคนในกระทรวงเกษตรฯ เพราะเป็นตำแหน่งเจ้ากระทรวงคนที่ 2 ที่ขอลาออกต่อจาก อดีตเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดร. วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ แต่การแต่งตั้งอธิบดี และรองอธิบดี อีกหลายตำแหน่งที่ดูแปลก ๆ กลับไม่เป็นข่าวสื่อฮาดำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ว่างเว้นมานานนับแต่ อดีตอธิบดี พล.ต.ท. ขวสวณเจริญ เกษมธนากร เมื่อเดือนกันยายน 2557 ก็เพิ่งจะได้ นายสัตวแพทย์ยุทธ หรินทรานนท์ มาเป็นอธิบดี เมื่อเดือนมกราคม 2558 หลังจากที่ไฟพลิกไปพลิกมาแบบมีอะไรไม่ลงตัวมาหลายตลบ โดยไฟแรกสุดที่คาดว่าจะเป็นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงหนุ่มอายุน้อยที่สุด อภัย สุทธิสังข์ อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แต่อาจจะระเวลา เพราะอายุยังน้อย เลยให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวง เสียก่อน เปิดทางให้ผู้อาวุโสอย่าง ท่านอนุชิต เข้าวินไปก่อน แต่กว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาหลายเดือนในขณะที่กรมปศุสัตว์ มีงานสำคัญ ๆ ที่ต้องผลักดันมากมาย

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอีกกรมหนึ่งที่หาผู้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีไม่ได้ เสียที นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกรม ขึ้นมาตั้งแต่ มกราคม 2556 จนสุดท้ายกระทรวง คัดสินใจให้ วราวุธ ชันติยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอดีต

รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ มาดำรงตำแหน่งอธิบดี เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ส่วนตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ก็เป็นทางผ่านของหลายท่าน ล่าสุดคือ รองอธิบดี คมสัน จำรูญพงษ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรฯ แต่มาอยู่ได้เพียงเดือนเศษ ก็ถูกโยกไปเป็น รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ที่เคยอยู่มาก่อน แล้วผลักดัน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ พรชัย ทองยิ่งสกุล มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ แทน

พร้อมกันนี้ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ให้ รองอธิบดี พรชัย ไปช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นครั้งคราว ถ้าไม่คิดมาก ก็อาจจะมองว่าเป็นรองอธิบดีที่พิเศษกว่ารองอธิบดีคนอื่น ๆ แต่ถ้าคิดให้ลึกหน่อยก็ต้องถามว่า คนในกระทรวงเกษตรฯ ที่มีความรู้ความสามารถไม่มีแล้วหรือ หรืออดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ท่านนี้ มีข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่ในมือเยอะ.....ก็ไม่ว่าสิ

อีกกรมหนึ่ง ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ กรมการข้าว ดูเงิบ ๆ แต่มีคนโฉบมาเอาตำแหน่ง แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเสียแล้ว ไม่เชื่อ...ถามรองอธิบดี เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ดูก็ได้ แต่บ้านนี้ท่านคงไปนั่งที่กรมพัฒนาที่ดินแล้ว

มีข่าวกระแสนักสะสางว่า ถ้าอธิบดีกรมหม่อนไหม วิภา พงศ์พัฒนานนท์ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจริง ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน น่าจะเป็นผู้ตรวจราชการ คุณเดือน ศตะนาวิ น้างก็ว่าอาจจะเคยได้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุชิต สุวรรณรัตน์ กลับไปกรมหม่อนไหม แล้วโยกผู้ตรวจราชการ สมชาย ชาญณรงค์กุล มาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพราะผลงานตลาดนัดกล้วยไม้ รมิ คลองผดุงกรุงเกษม เข้าตา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา.....ว่ากันไป...

แวนชยาย



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7

สภาก่อ เศรษฐกิจ

☐ กษ.เตรียมจัดงาน 99 ปี สหกรณ์ไทย

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน “99 ปี สหกรณ์ไทย รวมหัวใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กิจกรรมสอนอาชีพ และการจำหน่ายสินค้ากว่า 100 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ.นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่



20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

อ.ส.ย.กู้ 6 พันล้านซื้อยางเข้าสต็อก

● กรม.ไฟเขียวองค์การสวนยางกู้เงิน ธ.ก.ส. 6 พันล้านรับซื้อยางพาราเข้าสต็อกเพิ่ม พร้อมส่งกระทรวงเกษตรฯ ทวีกรกรมบัญชีกลางเร่งสานหนังสือเกษตรกร

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อยางเพิ่มเติม โดยแยกเป็นการรับซื้อยางแผ่นรมควันจำนวน 4,000 ล้านบาท และนำยางสดอีก 2,000 ล้านบาท โดยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป

ส่วนการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือ 26,742 ราย

และมืองค์กรเกษตรกรอีก 1,028 แห่ง ซึ่งค้างชำระหนี้ภายใต้กองทุนในการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ 9 กองทุน รวมเป็นมูลหนี้ 4,556 ล้านบาทนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ไปหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อ ครม.ในสัปดาห์หน้า

ด้าน นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีมีข่าวนายทุนนำยางพาราในสต็อกออกมาขายให้รัฐ จนส่งผลให้เงินกองทุนที่รัฐบาลอนุมัติไปไม่ถึงมือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะผิดวัตถุประสงค์ โดยที่ผ่านมารัฐบาลซื้อยางพาราไว้แล้ว 1.1 แสนตัน ส่วนงบอีก 6,000 ล้านบาท น่าจะสามารถซื้อได้เพิ่ม 1.3-1.4 แสนตัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการก่อนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 9



ย่อข่าว **เศรษฐกิจ**

กรม.ทุ่ม6พันล้านซื้อยาง

นายปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธยา รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ได้อนุมัติให้เบิกเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อยางแผ่นดิบ ด้านนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรม.อนุมัติ 3 เรื่องที่ขอคือ 1.ยื้ออายุโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง 2.อนุมัติวงเงิน 4,000 ล้านบาทให้กองทุนมูลภัณฑ์กันชน และ 3.ให้นำเงินอีก 2,000 ล้านบาท ใช้จ่ายอย่างสดและยางก้อนถ้วย



คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบอนุมัติสินเชื่อเพิ่ม 496 ราย

แหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สตูล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาถ่วงดุลอนุมัติสินเชื่อให้เกษตรกร รายละไม่เกิน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสตูล ทำหน้าที่เลขาคณะกรรมการฯ

โดยคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้ผ่านการถ่วงดุลพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ จำนวน 496 คน รวมเป็นเงินกว่า 49,600,000 บาท

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ โดยการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร หรือ เกี่ยวเนื่องการเกษตร พร้อมขอให้เกษตรกรชาวสวนยางอดทนไม่ย่อท้อต่อภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทางจังหวัดพร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน เพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหายางพาราที่ระบอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กนกพิชญ์ วิจิตรพันธ์

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



สศก. เผย ก.พ.นี้ มัน-อ้อย-หอม-กาแฟ ออกตลาด แจงดัชนีราคา ม.ค.เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

- ThaiPR.net

18 ก.พ. 2558

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2558 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย **ยางพารา** และปาล์มน้ำมัน เป็นสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เผย มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง และกาแฟ ออกตลาดช่วงกุมภาพันธ์นี้

นายเลอศักดิ์ รัตระกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจาก ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมกราคม 2558 พบว่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ **ยางพารา** และปาล์มน้ำมัน โดย**ยางพารา** ราคาสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และสุกร โดยมันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น สุกร ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 11.12 สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ **ยางพารา** สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย**ยางพารา** ราคาลดลงเนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน โดยมันสำปะหลัง ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของโลกเพิ่มมากขึ้น ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2557 พบว่า ลดลงร้อยละ 3.75 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สับปะรดโรงงาน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง **ยางพารา** และสุกร

หากเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ภาพรวมผลผลิตสูงขึ้น ร้อยละ 1.19 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง **ยางพารา** สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะต่ำกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2558 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง และกาแฟ



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยาง 7 แสน ก.ก.เข้าประมูล ราคาอย่างคงที่

แหล่งที่มา สวท. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยาง 7 แสน ก.ก.เข้าประมูล ราคาอย่างคงที่

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 58.55 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 45.49 บาท / ราคาอย่างท้องถิ่น กิโลกรัมละ 50.10 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.15 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 50.56 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 49.56 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 48.56 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 43.80 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 700,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาอย่างประจำวันนี้ ราคาอย่างแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันไม่เปลี่ยนแปลง ยางความชื้น ลดลง 99 สตางค์ ต่อ ก.ก. มีปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แบ่งเป็นยางแผ่นดิบ 300 ตัน และยางแผ่นรมควัน 400 ตัน ราคาอย่างได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตและสำรวจน้ำมันประกาศจะลดการลงทุนในธุรกิจพลังงานลง และนักลงทุนมีมุมมองเป็นบวกว่า กรีซจะบรรลุข้อตกลงการเจรจาปัญหาหนี้สินกับธนาคารกลางสหภาพยุโรปอีกทั้งธนาคารกลางสหภาพยุโรป จะไม่ยุติการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่กรีซ ราคาอย่างได้รับปัจจัยกดดันจากตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนูสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>